



ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดเบตง
เรื่อง ดำเนินการขายรถจักรยานยนต์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน

ด้วยสำนักงานอัยการจังหวัดเบตง จะดำเนินการขายรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA รุ่น WAVE ๑๑๐l โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน ราคาเริ่มต้น ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ณ ห้องประชุม สำนักงานอัยการจังหวัดเบตง ชั้น ๒ ถนนสุขยางค์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีข้อกำหนดเงื่อนไข ดังนี้

๑. สำนักงานอัยการจังหวัดเบตง จะทำการประมูลขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม สำนักงานอัยการจังหวัดเบตง ชั้น ๒ ถนนสุขยางค์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยกำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลราคา ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ นาฬิกา ผู้ใดไม่มาลงทะเบียน ภายในเวลาที่กำหนดจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประมูล และจะดำเนินการขายทรัพย์สิน โดยวิธีประมูลด้วยวาจาต่อหน้าคณะกรรมการดำเนินการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน และผู้เข้าร่วมประมูลที่มีอยู่ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐-๑๑.๓๐ นาฬิกา

๒. คณะกรรมการดำเนินการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน จะแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งให้เห็นว่าตกลงรับราคาได้ และสำนักงานอัยการจังหวัดเบตงทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะขาย หรือยกเลิกการขายทอดตลาดนั้นเสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลสู้ราคาให้นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ ผู้สู้ราคาจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๓. หากคณะกรรมการดำเนินการขาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน ตกลงขายทรัพย์สินให้กับผู้สู้ราคารายใดแล้ว ผู้นั้นจะต้องชำระเงินสดของทั้งหมดทันที หรือวางมัดจำไว้เป็นเงินสดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคา ที่ประมูลสู้ราคาได้ และต้องชำระเงินที่ค้างชำระเป็นเงินสดให้ครบถ้วนในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ภายในเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา จึงขอรับมอบรถจักรยานยนต์ดังกล่าวได้ ถ้าเกินกำหนดดังกล่าว สำนักงานอัยการจังหวัดเบตง จะถือว่าผู้ประมูลละเลยไม่ใช้ราคา และ

/จะรีบเงิน..



จะริบเงินมัดจำที่วางไว้ทันทีพร้อมทั้งดำเนินการขายพัสดุ และหากได้เงินไม่คุ้ม ราคาค่าขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันเช่นเดิม ผู้ประมูลได้ซึ่งละเลยไม่ใช้ราคาต้องชำระเงินในส่วนที่ขาดนั้นให้ครบถ้วน


๕. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ประมูลได้จะต้องขนย้ายรถจักรยานยนต์ ออกไปภายใน ๓ วัน ถ้าไม่ขนย้ายออกไปตามระยะเวลาที่กำหนดนี้ สำนักงานอัยการจังหวัดเบตง จะริบสิ่งของดังกล่าวไปดำเนินการขายใหม่โดยไม่มีการผ่อนปรน

๖. สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น การจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน ค่าขนย้าย ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียน และอื่น ๆ ผู้ประมูลได้จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง

๗. การเข้าประมูลราคาในครั้งนี้ ผู้เข้าประมูลราคาทุกรายจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และหรือใบอนุญาตขับขี่มาแสดงในวันที่ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน และในกรณีที่ผู้สู้ราคาประสงค์ จะเข้าสู้ราคาในนามบุคคลอื่นให้แสดงใบมอบอำนาจก่อนเข้าประมูลราคา ถ้าไม่แสดงให้ถือว่าเข้าสู้ราคาในนามตนเอง

๘. ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการจังหวัดเบตง ถนนสุขยางค์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ๐-๙๗๓๒๓-๑๓๖๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓



(นายสันติ เกตุรัตน์)

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ๙
รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดเบตง

